



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, sanook, thebangkokinsight, innnews, infoquest, thaigov

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตระบบสาธารณสุขไทย ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ว่า จะใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้กับโควิด 19 ที่ผ่านมา ไปออกแบบการดำเนินชีวิตหลังโควิด 19 เพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยความปลอดภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ ธุรกิจ และเศรษฐกิจ ให้น้อยที่สุด ให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อการดูแลประชาชนทุกพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และคนไทยทุกคนครอบครัวต้องมีหมอประจำตัว 3 คน 2.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน 3.ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย และ 4. 30บาทรักษาทุกที่ เริ่มต้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า โควิดจะระบาดอีกหรือไม่ อยู่ที่ความมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมายและความรับผิดชอบของทุกคน ต้องช่วยกันปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท,thaipbs, js100, thaigov, workpointtoday, thestandard, ntiontv, thebangkokinsight, newtv, mcot

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนติดตามการแถลงจาก สร. และ ศบค. ทุกวัน ซึ่งจะมีการรายงานเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้ามารายงานตัว และย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่า โรงแรม โรงงาน ผู้ประกอบการ หากพบผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ได้กักตัว 14 วัน ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถือเป็นการระบาดระลอก 2 เนื่องจากผู้ติดเชื้อเกือบทุกรายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ที่ติดในประเทศทราบว่าเป็นการติดมาจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และไม่มีอาการแพร่เชื้อต่อ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, ntiontv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 6 ธ.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและพบในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ประกอบด้วย เบลเยียม 1 ราย ยูเครน 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย 2 ราย สหรัฐฯ 1 ราย กาตาร์ 1 ราย สวีเดน 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย เมียนมา 1 ราย และสหราชอาณาจักร 1 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ ไม่เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ จากเมียนมา 2 ราย อีก 2 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,086 ราย รักษาหายเพิ่ม 5 ราย รวมเป็น 3,853 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 173 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 60 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศ รายแรกเป็นหญิง อายุ 26 ปี เดินทางมาจาก อ.แม่สาย โดยสอดคล้องกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ส่วนอีก 1 ราย เป็นบุคลากรการแพทย์ ทำงานอยู่ใน ASQ ส่วน 2 รายที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ รายแรกเป็นชายไทย อายุ 70 ปี อีกรายเป็นหญิงอายุ 26 ปี ทำงานในสถานบันเทิงท่าขี้เหล็ก กลับมาใช้ ขณะนี้รักษาอยู่ที่รพ.แม่สอด จ.ตาก และรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ แนวหน้า, ประชาชาติ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, one31, js100)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะในเชียงใหม่และเชียงราย ขอให้ทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง ติดตามตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และย้ำถึงมาตรการเพื่อเฝ้าระวังคนกลุ่มเสี่ยงสัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

-ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สร. เตรียมลงพื้นที่ จ. เชียงราย วันที่ 8 ธ.ค.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยจะเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย และด่านพรมแดน อ.แม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานที่กักตัวของรัฐ ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้า ก่อนไปยังตลาดสดบ้านดู่ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ

ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ม.เชียงใหม่ ปรับรูปแบบประเพณีรับน้องขึ้นดอย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ลดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเหลือ 200 คน จากกว่า 10,000 คน ให้นักศึกษาส่งตัวแทนคณะละ 2 คน

ประเด็นข่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.กทม.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, mcot, bbc, innnews, kapook)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงรายงานการติดเชื้อในประเทศ 2 ราย ว่า จากการสอบสวนข้อมูลเชิงลึก หญิงวัย 26 ปี เพิ่งยอมรับว่าเดินทางไป จ.ทำชีเหล็ก กับเพื่อนชาย (สาวประเภทสอง) อายุ 30 ปี ที่รายงานเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ เมื่อ 5 ธ.ค. ซึ่งเพิ่งยอมรับว่าไปทำชีเหล็กมาเช่นเดียวกัน ดังนั้น สรุปวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเพียง 1 ราย คือ หญิงอายุ 26 ปี ส่วนอีกรายเป็นบุคลากรการแพทย์ที่ทำงานใน ASQ และรักษาตัวใน กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค โดยทีมไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในประเทศจาก กทม. ที่เป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี มีประวัติร่วมกับชายไทยอายุ 30 ปี ทั้ง 2 คน เดินทางไป จ.เชียงราย เมื่อ 6 พ.ย. และข้ามไปสถานบันเทิงทำชีเหล็กวันที่ 6-27 พ.ย. กลับมาไทยพร้อมกัน 27 พ.ย. พักด้วยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.แม่สาย ผู้หญิงเดินทางกลับกทม.โดยสายการบิน Thai smile WE 137 ส่วนผู้ชายเดินทางกลับ กทม. สายการบิน Thai lion Air SL545 เวลา 19.15-20.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง นั่งแท็กซี่สนามบินกลับบ้านทั้ง 2 คนหลังจากกลับมาจาก กทม. อยู่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่ ผู้ชายเดินทางมาตรวจที่รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนผู้หญิง ได้เดินทางมาเป็นเพื่อน เริ่มมีอาการในช่วงเย็นวันนั้น และวันที่ 5 ธ.ค. ได้มาตรวจพบเชื้อโควิด ขณะนี้ทั้ง 2 ราย อยู่ในกักตัวของแพทย์ ทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลและผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องแต่ละจุด จากการสอบถามทั้ง 2 รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่น้อยกว่า 5 ราย เป็นเพื่อน 2 ราย ใน จ.เชียงราย พบตัวแล้ว 1 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ อีก 1 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว นอกจากนี้ ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย เป็นคนในครอบครัวที่ จ.ปทุมธานี อยู่ระหว่างการติดตาม มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำกว่า 10 ราย

2.เชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน360 องศา, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thebangkokinsight)

-ผู้ว่าฯ เชียงราย นพ.สสจ.เชียงราย และผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ในจ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นหญิงอายุ 20-44 ปี เข้ามาตามช่องทางปกติที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา และเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคทันที รวมขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20 ราย เป็นผู้ป่วยที่พบเชื้อในระหว่างกักตัว 14 ราย และผู้ที่หลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ 5 ราย ส่วนผู้ที่ติดเชื้อในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย 1 รายนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ 22 ราย ผู้เสี่ยงต่ำกว่า 200 ราย ผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบทั้งหมด

4.อ.แม่สอด พบผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newsplus, kapook

-รพ.แม่สอด จ.ตาก ยืนยันชายไทยวัย 70 ปี ติดโควิด 19 รักษาอยู่ในห้องไอซียู โดยผู้ป่วยไม่ยอมให้ชื่อเท็จจริงในการเดินทางมาจากเมียนมา ทำให้ทีมกู้ชีพของรพ.เอกชน 4 คน ที่นำตัวผู้ติดเชื้อมาส่ง และบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.แม่สอดอีก 7 คน ต้องถูกสั่งกักตัว พร้อมส่งไปตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้พบชายพม่าอายุ 43 ปี อาชีพนักธุรกิจ วันที่ 16-29 พ.ย. อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ คาดว่าเป็นฝั่งพม่า วันที่ 30 พ.ย. เดินทางไปท่าขนส่งสินค้า วันที่ 1 ธ.ค. เพื่อนบ้านแจ้งว่าเดินทางมาจากเมียนมาไปรักษาโรคเกาต์และความดันที่คลินิกแห่งหนึ่งในเทศบาล วันที่ 2 ธ.ค. ไปรับส่งเพื่อนออกไปรับประทานอาหารเช้า วันที่ 3 ธ.ค. ไปส่งของ และมาขอรับการตรวจเชื้อที่รพ.แม่สอดเพื่อกลับประเทศสิงคโปร์ วันที่ 4 ธ.ค. ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย ระบุตัวได้ กำลังเฝ้าระวังกักกัน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 ราย

3.แจ้งเตือนผู้โดยสาร 4 เที่ยวบินสังเกตอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, positioningmag, newtv, kapook, js100, thebangkokinsight, tnthailand, nationtv)

-เพจกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนประชาชนที่เดินทางด้วยเครื่องบิน ให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ รพ.ใกล้บ้าน หรือโทรแจ้ง 1422 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด ดังนี้ 1.เที่ยวบิน DD8717 สายการบินนกแอร์ เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 28 พ.ย. เวลา 13.40 น. 2.เที่ยวบิน SL533 สายการบิน Thai Lion Air เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 29 พ.ย. เวลา 10.40 น. 3.เที่ยวบิน WE137 สายการบิน Thai Smile เชียงราย-สุวรรณภูมิ วันที่ 29 พ.ย. เวลา 20.30 น. และ 4.เที่ยวบิน SL545 สายการบิน Thai Lion Air เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 30 พ.ย. เวลา 19.15 น.

4.การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศและจัดงานปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, tnthailand, thebangkokinsight)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ว่า ในวันที่ 7 ธ.ค. จะหารือกับ ก.การต่างประเทศ ถึงมาตรการผ่อนคลายเป็นรูปแบบวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามา เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น โดยต้องทำให้เกิดความสบายใจ และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในประเทศไปพร้อมกัน ส่วนการจัดงานวันปีใหม่ ยังสามารถทำได้หากยึดมาตรฐานการป้องกันของ สธ. ทั้งนี้ ช่วงต้นเดือน ม.ค. 64 จะหารือกับ สธ. อีกครั้งเรื่องปรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นวันแรก วันที่ 10 และวันที่ 14 เพื่อติดตามการติดเชื้อ และทำให้ประชาชนสบายใจ

6.ยืนยันทุกจังหวัดยังไปเที่ยวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, nationtv, sanook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า แม้การพบผู้ติดเชื้อจะสามารถติดตามควบคุมสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องไม่ประมาท ขอให้ยึดหลักใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ทำความสะอาดสถานที่ และสแกนไทยชนะ รวมถึงขอให้คนที่

ประเด็นข่าว

จะเดินทางกลับเข้าประเทศกลับมาตามระบบ หรือผู้ที่เข้ามาแล้วขอให้มาแสดงตัวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อและดูแลตามระบบ จะทำให้สถานการณ์ในช่วงปลายปีและปีใหม่เดินทางต่อไปได้ สำหรับกรณีข่าวปลอมต่าง ๆ เช่น 10 จังหวัดที่ห้ามเดินทาง ขอย่าเชื่อถือและให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการเท่านั้น

7.ชี้แจงข้อมูลโซเชียลมีเดียผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-พญ. ญัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์ประจำ รพ.แม่สอด เจ้าของเฟซบุ๊กเรื่องเล่าหมอชายแดน โพสต์ข้อมูลของชายชาวเมียนมา อายุ 43 ปี ซึ่งตรวจพบโควิด 19 เมื่อ 4 ธ.ค. ที่ระบุว่าเดินทางเข้าไทยวันที่ 1 ธ.ค. ไปร้าน 7-11 ริมเมยหลายครั้ง ว่าไม่เป็นความจริง ทางร้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจดูกล้อง CCTV แล้วไม่พบร้าน 7-11 สาขาเมย ไม่มีการสัมผัสผู้ป่วย สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

ความคืบหน้าจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

กทม : นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. เผยว่า หลังทราบว่าพบผู้ติดเชื้อในกทม. 2 ราย ทีม EOC ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สธ. ลงพื้นที่สอบสวนโรคทันที ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำในสถานที่ที่ทั้งผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายพักอาศัย รวมทั้งสอบถามถึงไทม์ไลน์การเดินทาง ขอให้ประชาชนมั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และคงมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

สิงห์บุรี : ความคืบหน้าของผู้ติดเชื้อหญิง อายุ 51 ปี มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 32 ราย ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลลบทุกราย แต่จะต้องกักกันให้ครบ 14 วัน เพื่อตรวจเชื้อซ้ำ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 195 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พบในที่สาธารณะ เทียบวันเดียวกัน ได้ติดตามแล้ว พบมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่ได้รับการยืนยันไปแล้ว เป็นผู้ป่วยจากกทม. และพิจิตร ขณะเดียวกัน สนามบินมีการปรับมาตรการ คือ สายการบินจากเชียงรายไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารบนเครื่องบิน รวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำดื่ม จัดจุดพักรอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ และหากมีอาการป่วยให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

เชียงราย : กรณีผู้ป่วยชายไทย อายุ 28 ปี จ.เชียงราย ไม่ได้เดินทางไป จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา แต่มีเพื่อนที่กลับมาจากท่าขี้เหล็ก เป็นเพื่อนที่อยู่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้พักในห้องพักเดียวกัน ก่อนหน้าที่จะมีการป่วย ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. มีประวัติไปร่วมงานฟาร์มเฟสตีวัล ที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย ขณะนี้มีผู้ที่ไปร่วมงานวันเดียวกันเข้ารับการรักษาเชื่อกว่า 2,000 รายยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, region3

เชียงใหม่ : สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สคร.ที่ 1 จัดรถพระราชทานชินนิรภัย ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 2 จุด คือ บริเวณเทศบาลโกลด์ส สาขาคำเที่ยง และที่ตลาดศรีวัฒนา (ตลาดธานีรินทร์) อ.เมืองเชียงใหม่ เป้าหมาย 200 รายต่อจุด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, worldometers)

- สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 230,000 รายและเสียชีวิต 2,527 ราย ภายในวันเดียว
- รัสเซีย คลินิก 70 แห่งในกรุงมอสโก เริ่มฉีดวัคซีน Sputnik V ให้แก่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ด้านประธานาธิบดี สั่งให้เจ้าหน้าที่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนตั้งแต่สัปดาห์หน้า และจะผลิตวัคซีนให้ได้ 2 ล้านโดสภายในไม่กี่วันและจะฉีดให้ประชาชน 2 ล้านคนภายในเดือนนี้
- เกาหลีใต้ ยกกระดับมาตรการรับมือโควิด 19 ในกรุงโซลเพิ่มอีก หลังพบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 600 ราย สูงสุดในรอบ 9 เดือน
- อังกฤษ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระสวามี จะทรงรับการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แต่จะไม่ทรงรอเช่นเดียวกับพสกนิกรสูงวัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับวัคซีน
- พม่า รัฐบาลเตรียมพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการที่ให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัยในนครย่างกุ้ง โดยจะดำเนินการเฉพาะชุมชนที่มีอัตราการแพร่ระบาดในระดับต่ำ ขณะที่สาธารณสุข จ.มณฑลเลย ออกมาตรการเข้มหลังยอดผู้ป่วยเกิน 7 พันคน สั่งประชาชนห้ามออกนอกบ้าน 14 วัน อนุญาตแค่ให้ไปรพ.กับจ่ายตลาดที่บ้านละ 1 คน
- อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 12,000 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 321 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ด้านประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานี ออกแถลงการณ์เตือนประชาชน อาจมีผู้เสียชีวิตมากถึง 500 คนต่อวัน ขณะที่กรุงเตหะราน อาจกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์หน้า หากไม่มีการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
- อินเดีย บ.ไฟเซอร์อ็อกซ์ ที่ผลิตวัคซีนโควิด 19 เผย เพิ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษ และได้ทำหนังสือถึงคกก.ควบคุมการนำเข้าของอินเดีย ขออนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ในกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่จนท.รัฐบาลรายหนึ่งของอินเดียเผยว่ายังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- มาเลเซีย จะขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐสลังงอร์ และรัฐซาบฮาร์ ออกไปถึงวันที่ 20 ธ.ค. หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบรายใหม่ 1,123 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย มากเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา
- อิตาลี ผู้เสียชีวิตเกิน 6 หมื่นราย ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเตือนว่าไม่ควรผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ระหว่างฤดูกาลวันหยุด
- ปากีสถาน รพ.ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งออกซิเจนหมด ทำให้ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตกลางดึก 7 ราย

ประเด็นข่าว

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 67,365,917 ราย เสียชีวิต 1,541,281 ราย รักษาหาย 46,565,702 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 15,151,018 ราย ตามด้วย อินเดีย 9,676,801 ราย บราซิล 6,603,540 ราย รัสเซีย 2,460,770 ราย และ ฝรั่งเศส 2,292,497 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 151 ของโลก

น้ำท่วมภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ sanook

-ปภ. เผย 5 จังหวัดภาคใต้ยังมีน้ำท่วมขัง ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 5 แสนครัวเรือน เสียชีวิต 20 ราย นายกฯ จะลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 7 ธ.ค.นี้ เพื่อประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ยั่งยืน

ฐานข้อมูลสมุนไพรมหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ดร.วรรณิ ฉินศิริกุล ผอ.สวทช. เผย ศูนย์นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับ ออย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนาระบบข้อมูลสมุนไพรมหา เพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาสำหรับใช้ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสมุนไพรมหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีข้อมูลพืชสมุนไพรมหาไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิด ภายในปี 2568 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ 1 โดยภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมหาที่มีมูลค่าสูง สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรมหาที่ใช้ทางเครื่องสำอาง ประกอบด้วยสมุนไพรมหา 340 ชนิด โดยความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมหา ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรมหาสู่นวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหา

คนงานโรงเชือดหมูคลุ้มคลั่งไล่แทงชาวบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สวท.91, amarintv)

-จากเหตุการณ์ นายอิทธิพล อิ่มผิง คนงานโรงเชือดหมู คลุ้มคลั่งขี่รถจยย.ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ใช้มีดพับไล่แทงผู้หญิงและเด็กเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. หลังถูกตำรวจจับให้การไม่รู้เรื่อง อ้างเสพยาบ้ามา 2 เม็ด และเคยป่วยจิตเวช พญ.อุทัย วรธนวินิจ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี และจิตแพทย์ รพ.ศูนย์อุดรธานี ระบุว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการรักษาบาดแผลและอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่อ้างว่าเคยเข้ารับการรักษาท้องจิต ตรวจสอบไม่พบประวัติทั้งที่ จ.อุดรธานี และ จ.ปราจีนบุรี เบื้องต้น ตรวจสอบสภาพทั่วไปไม่พบอาการป่วยทางจิต ได้นัดตรวจอีกครั้งวันที่ 7 ธ.ค.นี้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐

<http://pr.moph.go.th>

f

fanmoph

🐦

pr_moph

📷

healthmoph

📺

moph channel

